

**เรื่องเล่าจาก
 คาร์ฟูร์**

โดย : สิบเอก นพดล ต่องเชื้อ
 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา
 กกล.จก.๔๕๐ ไทย/คาร์ฟูร์ เรียบเรียง

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านทุกท่านในฉบับนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวถึงวิธีการเดินทางจากฐานปฏิบัติการมุกจาร์ (ที่พวกเราพักแรมกันอยู่) ไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ของกำลังพลกองกำลังเฉพาะกิจ ๔๕๐ ไทย/คาร์ฟูร์ครับ โดยเฉพาะการเดินทางไปยังเมืองคาร์ตูม (KHARTOUM) ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศซูดาน อยู่ห่างจากเมืองมุกจาร์ประมาณพันกว่ากิโลเมตร ซึ่งกรรมผมได้มีโอกาสเดินทางไปหนึ่งครั้ง ก็สาหัสพอสมควรครับกว่าจะไปถึง แต่ก็ได้ประสบการณ์ที่มีรูปลักษณ์ไปตลอดเลย ท่านผู้อ่านครับเรามาดูกันสิครับว่าขั้นตอนการเดินทางจะเป็นอย่างไร เราไปดูพร้อมๆ กันนะครับ เริ่มจาก

ทำไมต้องเดินทางไปยังเมืองคาร์ตูม

เหตุผลหลักที่ต้องเดินทางไปยังเมืองหลวงของประเทศซูดาน เนื่องจากต้องเดินทางลาพักกลับประเทศไทยนั่นเอง เพราะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่นั่น แต่ก็ไม่ได้ออกไปกันทุกคนนะครับ ขึ้นอยู่กับกำลังพลท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะกลับเมืองไทย (เพราะต้องจ่ายค่าตัวเครื่องบินเองครับ) แต่ถ้าใครไม่ต้องการกลับก็จะมีสถานที่พักของ UN รองรับอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปพักที่เมืองเอนเทเป้ ในประเทศยูกันดาครับ

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

สำหรับการเดินทางนั้นจะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง รุ่น MI 8 ที่ทาง UNAMID จัดเตรียมไว้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ) โดยผู้เดินทางจะต้องส่งรายชื่อพร้อมกำหนดวันเวลาเดินทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขนส่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน เพื่อจัดทำเอกสารการเดินทาง หรือตัวเครื่องบินนั่นเอง และก่อนวันเดินทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำลังพลก็จะแนะนำวิธีในการเดินทางที่รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ซึ่งการเดินทางไปเมืองคาร์ตูมนั้นสามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทางการบิน ซึ่งจะต้องต่อเครื่องบินอย่างน้อย ๓ - ๔ เที่ยวบิน จึงจะถึงจุดหมายปลายทาง

๑. การเดินทางไปเมือง KHARTOUM เส้นทางเมือง EL GENEINA

การเดินทางออกจากฐานปฏิบัติการมุกจาร์ไปเมือง KHARTOUM เส้นทางเมือง EL GENEINA นั้นจะมีอยู่ ๒ วัน คือ วันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี ด้วยการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ MI 8 โดยส่วนมากแล้วเฮลิคอปเตอร์จะมาถึงในเวลา ๑๐.๐๐ น. แล้วเดินทางไปเมือง EL GENEINA ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง แล้วขึ้นเครื่องบินโบอิง ต่อไปที่เมือง EL FASHER จะใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง และเดินทางต่อไปเมือง KHARTOUM ซึ่งจะถึงในเวลา ๑๘.๐๐ น. (ในกรณีนี้จะใช้เวลาในการเดินทางภายในวันเดียว) แต่ถ้าโชคไม่ดีขึ้นมาก หรือเครื่องบินเดินทางมาถึงฐานปฏิบัติการล่าช้า ก็จะต้องนอนค้างคืนที่เมือง EL GENEINA (สถานที่พักของ UN) หรือเมือง EL FASHER (บ้านไทย) ประมาณ ๑ คืน แล้วเดินทางต่อไปยังเมือง KHARTOUM ในเวลาต่อมา

๒. การเดินทางไปเมือง KHARTOUM เส้นทางเมือง ZALINGEI

การเดินทางออกจากฐานปฏิบัติการมุกจาร์ไปเมือง KHARTOUM เส้นทางเมือง ZALINGEI นั้น จะมีอยู่ ๓ วัน คือ วันอาทิตย์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ด้วยการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ MI 8 โดยส่วนมากแล้วเฮลิคอปเตอร์จะมาถึงในเวลา ๑๑.๐๐ น. แล้วเดินทางไปเมือง ZALINGEI โดยใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง และขึ้นเครื่องบินโบอิงไปถึงเมือง EL FASHER โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง แล้วเดินทางต่อไปที่เมือง KHARTOUM ซึ่งจะถึงในเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. นี่คือการเดินทางภายในวันเดียว แต่ถ้าไม่สามารถไปต่อได้ ก็จะต้องนอนค้างคืนที่เมือง ZALINGEI (เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองพันประทรวันดา ซึ่งมีสัมพันธ์มิตร



**การเดินทางระหว่างเมือง
 ของกองกำลังเฉพาะกิจ
 ๔๕๐
 ไทย/คาร์ฟูร์**



คนไทยที่ทำงานในประเทศซูดาน โดยทำงานเกี่ยวกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย และมาเปิดสาขาย่อยที่นี่ พอสมาชิกในบ้านได้ทราบข่าวทหารไทยมาปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในพื้นที่แห่งนี้ แล้วมาพักที่เมืองหลวง จึงได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของที่พักรับ และสำหรับสมาชิกในบ้านนี้เมื่อเห็นทหารไทยมาที่นี้ทั้งที เลยต้องการต้อนรับเป็นอย่างดีหน่อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักผ่อน สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย รวมถึงอาหารทั้ง ๓ มื้อ ที่ปรุงอย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ ซึ่งบ้านนี้อยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้อง และเป็นกันเองมากๆ เลยครับ และเวลาทหารไทยจะไปไหนมาไหนในเมือง ก็จะมีสมาชิกในบ้านช่วยเหลือในการแนะนำเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อีกด้วย นี่แหละที่เขาเรียกว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งและกัน” และในส่วนของการทหารไทยที่มาพักที่นี้เมื่อเห็นสมาชิกในบ้านทำอะไรก็ตามก็จะรีบลงมือไปช่วยทันที (อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั่นข้าวปั่นควายให้ลูกท่านเล่น) และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมิตรภาพและมิตรไมตรีของบ้านไทยในเมือง KHARTOUM ครับ

มิตรไมตรีของบ้านไทยในเมือง EL FASHER ประเทศซูดาน

มาว่ากันด้วยเรื่องบ้านไทยในเมือง EL FASHER กันบ้าง สำหรับบ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากสนามบินประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ STAFF ของ UNAMID (ทหารไทย) โดยบ้านแห่งนี้เมื่อกำลังพลของกองกำลังฯ มาพักผ่อนทั้งขาไปและขากลับจากเมืองคาร์ตูม ทางสมาชิกในบ้านก็จะเตรียมที่พักที่นอนไว้พร้อมอย่างเรียบร้อย ซึ่งทหารไทยที่มาที่นี้ก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นขึ้นมาทันที เหมือนกับว่าอยู่ประเทศไทยอย่างไถ่อย่างนั้นเลยครับ เพราะสมาชิกในบ้านมีนิสัยที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และจากไฟระบวักกับการต้อนรับแบบเป็นกันเอง และส่วนในเรื่องของอาหาร ทางสมาชิกในบ้านจะพาไปซื้อข้าวซื้อของมาช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ (อาหารไทย) และในไม่ช้าอาหารที่ทำก็พร้อมรับประทาน ซึ่งในส่วนของการบริการในการรับประทานอาหารนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และเสียงพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ในการมาปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในต่างแดนอีกด้วย และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมิตรภาพและมิตรไมตรีของบ้านไทยในเมือง EL FASHER ครับ

ท่านผู้อ่านครับ ทุกเรื่องราวที่นำมาเสนอในฉบับนี้เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาสันติภาพที่หาไม่ได้แล้วในชีวิตของกำลังพลของกองกำลังเฉพาะกิจ ๔๕๐ ไทย/คาร์ฟูร์ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีมิตรไมตรีที่ดี และการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้กำลังพลของกองกำลังฯ ได้เดินทางกลับมายังฐานปฏิบัติการมุกจาร์ ประเทศซูดานอย่างปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า.....สวัสดิ์ศรีครับ ★

ที่ต่อกองพันทหารไทย และเมื่อเราเดินทางไปดูงาน หรือไปพักผ่อนก็จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี) หรือเมือง EL FASHER (บ้านไทย) ประมาณ ๑ คืน หรือ ๒ คืน แล้วแต่กรณี แล้วเดินทางต่อไปยังเมือง KHARTOUM ในเวลาต่อมา

อุปสรรคของการเดินทางไปเมือง KHARTOUM

การเดินทางไปเมือง KHARTOUM ทั้ง ๒ เส้นทางนั้น ทางกองกำลังฯ ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานไว้คอยช่วยเหลือ เพื่อให้กำลังพลเดินทางอย่างปลอดภัย แต่กว่าจะไปถึงแต่ละสถานที่ที่ต้องผจญภัยกับอุปสรรคต่างๆ มากมายกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่มีรสชาติแตกต่างจากเมืองไทยอย่างชัดเจน และเรื่องของภาษานั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเวลาพูดคุยกับชาวต่างชาติต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ แต่ดีที่ว่ากำลังพลของกองกำลังฯ ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ซึ่งในบางครั้งก็ต้องใช้ภาษากายช่วยถึงจะพูดคุยกันได้อย่างรู้เรื่อง และยังต้องมีสิ่งที่จะต้องคอยรับฟังอยู่ตลอด นั่นก็คือการประกาศเที่ยวบินถ้าเราฟังไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ใส่ใจก็อาจจะทำให้ตกเที่ยวบินได้อย่างแน่นอน และในเรื่องสิ่งของถ้านำมาหลายๆ นี่แหละเจ้าตัวปัญหาของเราเลย ถ้ากระเป๋ามีล้อยากก็ตี แต่ถ้าไม่มีล้อยากแย่น้ำ เพราะเวลาไปไหนก็ตามก็ต้องนำกระเป๋ามาด้วย และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางของกำลังพลของกองกำลังฯ

บรรยากาศและสถานที่ของเมืองคาร์ตูม (KHARTOUM) ประเทศซูดาน

ถ้ากล่าวถึงบรรยากาศและสถานที่ของเมือง

คาร์ตูมประเทศซูดานแล้ว ผมนั้นสุดจะบรรยายกันเลยทีเดียว เพราะเมื่อกำลังพลของกองกำลังฯ ได้เดินทางมาถึงเมืองหลวง แล้วได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆ เลยก็ได้ เช่น แม่น้ำไนล์ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในโลก สำหรับความมหัศจรรย์ของแม่น้ำสายนี้ที่ไหลผ่านเมืองคาร์ตูมนี้คือจะเห็นเป็นสองสีอย่างชัดเจน ได้แก่ สีขาว และสีน้ำเงิน เนื่องจากเป็นจุดไหลมารวมกันของแม่น้ำสองสาย สำหรับผู้ที่ต้องการจับจ่ายใช้สอยหาซื้อสินค้าพื้นเมืองไปฝากญาติๆ ที่เมืองไทยก็จะมีแหล่งสำคัญ ได้แก่ ตลาดขายของพื้นเมืองกับตลาดผ้า นี้อีกว่าเด็ดสุด เพราะส่วนใหญ่แล้วกำลังพลจะมาซื้อสินค้าประดิษฐ์ที่ทำจากมือที่สวยสดงดงาม และผ้าซิมัค (เป็นผ้าที่ชาวอาหรับไว้สำหรับพันศีรษะ) ที่มีหลากหลายสีสันและราคาถูก แต่ถ้าท่านผู้อ่านได้เห็นแล้วต้องถูกใจแน่ๆ เลยครับ ซึ่งในส่วนของการสถานที่ต่างๆ ก็ไม่แพ้กันเลยครับ เพราะความทันสมัยของเมืองหลวง ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็คงเป็นเหมือนกับจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองสำหรับในส่วนบ้านที่พัก ไซแล้วครับ เมื่อทหารไทยมาถึงเมืองหลวงแล้ว ก็ต้องหาที่พักไว้พักผ่อนหย่อนใจกันก่อน และสถานที่นั้นก็คือ บ้านไทยนั่นเอง

มิตรไมตรีของบ้านไทยในเมืองคาร์ตูม (KHARTOUM) ประเทศซูดาน

ท่านผู้อ่านคงเริ่มสงสัยกันแล้วสิครับว่าบ้านแห่งนี้สร้างมิตรภาพและมีมิตรไมตรีต่อทหารไทยอย่างไร เริ่มจากบ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นที่พักกันครับ แต่เป็นบ้านของ